



นายประสิทธิ์ รมิตเสิน กรรมการ
การทางแห่งประเทศไทย ในฐานะ
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กยท. นำคณะพนักงาน กยท.
ร่วมศึกษาดูงาน แนวทางในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เพื่อนำรูปแบบการ
จัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
กยท.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



คณะพนักงานผู้รับผิดชอบการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กยท. และ บทบาท
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เข้ารับการศึกษา
งาน วิชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อนำรูปแบบ
และหลักการที่สำคัญในการดำเนินการด้าน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินการ
ด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมาปรับ
ใช้กับ กยท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
หลักเกณฑ์การประเมินบทบาท
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานใน
ฐานะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
โดยบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อ
นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ของการยางแห่งประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



นายประสิทธิ์ หมดเสน และนายสาย
อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งคณะพนักงาน
การยางแห่งประเทศไทยเข้ารับฟังการ
บรรยายหัวข้อการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร บรรยายโดยวิทยากรจาก
บริษัท ฮาร์วาร์ดเอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด.



กยท.จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านแผนงานและกลยุทธ์

เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแผนงานและโครงการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทำให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ





กยท.จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ กยท."

เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัสดุ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในการการยางแห่งประเทศไทย



นายประสิทธิ์ หนิมดีเส็น และนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของการยางแห่งประเทศไทย ในส่วนของโรงงานผลิต สวนยาง และพบปะเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางเพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ในด้านการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ยางต้นน้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อเกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งกิจการของการยางแห่งประเทศไทย



นายเสนีย์ จิตตเกษม นายธนวรรณ พลวิชัย
นางภุรีวรรณ ทวีสิทธิ์ ในฐานะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการตรวจสอบการยางแห่ง
ประเทศไทย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กระบวนการทำงานใน
พื้นที่ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เพื่อ
นำผลการศึกษาดูงานมาเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการตรวจสอบของการยางแห่งประเทศไทย ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





การยวแห่งประเทศไทยจัดอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เข้าใจถึงระเบียบขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชี อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.



การขยายแห่งประเทศไทยจัดอบรมผู้บริหารระดับต้น เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



การยางแห่งประเทศไทยจัดอบรมพนักงานตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขอหัวข้อความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ



การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ให้กับพนักงานและลูกจ้างของ กยท. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจระบบแรงงานสัมพันธ์ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย , เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการยางแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม



การยางแห่งประเทศไทยจัดโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานตามตามตัวชี้วัดองค์กร เพื่อให้ การยางแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินการตามตัวชี้วัด และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในเวทีสากล



คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กยท.เดินทาง “โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น” จัดบรรยายพิเศษ
การบริหารจัดการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม